

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวันที่สอง ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกคนในความสำเร็จอันภาคภูมิใจในครั้งนี้

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ถึงเรื่องการทำงานเป็นใจความโดยสรุปว่า เป้าหมายของแต่ละคนในการทำงานคือความเจริญมั่นคงและเกียรติยศชื่อเสียง และว่าผู้ที่ทำงานให้บรรลุเป้าหมายดังนั้นได้ จะต้องอาศัยวิธีการทำงานที่ดีและคุณสมบัติที่ดีในตัวประกอบพร้อมกัน ได้พูดถึงคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานข้อแรกก่อน ว่าได้แก่การมีความรู้ที่ตีที่กว้างขวางและพัฒนา วันนี้ จะพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือการมีความคิดดี

ความรู้กับความคิดนั้นเป็นของคู่กัน ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ความคิดเป็นตัวนำความรู้ คือบุคคลจะต้องเกิดความคิดเกิดขึ้นก่อน จึงจะนำความรู้มาใช้ การคิดนั้นคิดได้หลายอย่าง แต่ถึงจะคิดแตกต่างกันไปอย่างไร ก็อาจจะพูดได้ว่ามีผลลัพธ์เป็นสองทาง ก็เป็นทางสร้างสรรค์หรือทางเจริญทางหนึ่ง เป็นทางทำลายหรือทางเสื่อมอีกทางหนึ่ง ผู้คิดดีจึงต้องระมัดระวังความคิดของตนให้เป็นไปในทางเจริญทางเดียว การคิดให้เจริญมีหลักอยู่ว่า เมื่อคิดเรื่องใด ต้องตั้งใจให้มั่นคงอยู่แต่ในสาระของเรื่องนั้น ไม่ปล่อยให้เรื่องอื่นๆ เข้ามารบกวนให้เกิดสับสน ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งใจให้เป็นกลาง ไม่ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่งอย่างใด เข้ามารบกวน ให้มีแต่ความจริงใจและความเที่ยงตรงในเหตุผลความถูกต้อง จึงจะช่วยให้ความคิดอ่านของตนกระจ่างแจ่มใส สามารถหยั่งทราบถึงจุดหมายและประโยชน์ที่แท้จริงของภาระการงาน พร้อมทั้งวิถีทางที่ปฏิบัติได้โดยถูกต้อง ความคิดที่ฝึกหัดให้เข้าระเบียบได้แล้วดังนี้ เป็นคุณสมบัติอันประเสริฐที่ช่วยให้บุคคลสามารถนำวิชาการมาใช้ในทางสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์และความเจริญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านทั้งหลายจึงควรศึกษาพิจารณาแบบอย่างการคิดที่ดีมีระเบียบตามนี้ที่กล่าวให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียแต่บัดนี้ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของตนของงานในกาลเบื้องหน้าต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานและในการครองชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุข ความสวัสดิ์ดีจงทั่วกัน